

คณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญ

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยให้คงใช้บังคับอยู่เฉพาะหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีบทบัญญัติส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการยกย่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องมีการเตรียมการเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด สำหรับการวางกติกาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง มีหน้าที่ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสนอเพื่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้บังคับต่อไป

ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญ

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญ จำนวน ๓๖ คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ จำนวน ๑ คน ผู้ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ จำนวน ๒๐ คน คน ผู้ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ จำนวน ๕ คน ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอ จำนวน ๕ คน และผู้ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เสนอ จำนวน ๕ คน

การแต่งตั้งคณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรก

ระยะเวลาในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำรัฐธรรมนูญ

การรับความเห็นหรือข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

สภาปฏิรูปแห่งชาติต้องเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วันนับแต่วันประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรก นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวยังบัญญัติให้คณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญรับความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาในการจัดทำรัฐธรรมนูญด้วย

การดำเนินการเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว

เมื่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้ส่งให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็นให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจะเสนอคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไปยังประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ

คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทำเสร็จให้คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจจะเสนอคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับร่างรัฐธรรมนูญด้วย

การพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบกำหนดยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญได้ตามที่เห็นสมควร

การส่งร่างรัฐธรรมนูญให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ

เมื่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จแล้วให้ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทั้งฉบับ ซึ่งต้องมีมติภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติจะแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความของร่างรัฐธรรมนูญนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดที่มีใช้สาระสำคัญ และคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้น

เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์

เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

สำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร